
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจำป พ.ศ. ๒๕66 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ได มีมติ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล          
ตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจำป พ.ศ. ๒๕66 นับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 มีกำหนด 
30 วัน นั้น 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
ดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจำป พ.ศ. ๒๕66 นับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2566 ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2566 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  27  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕66 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
เรื่อง เชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  

สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี  ครั้งท่ี 1 ประจำป  พ.ศ. ๒๕66 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดียไดประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสี่ ประจำป พ.ศ. 2566  เพ่ือพิจารณาตามกฎหมายและอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนด ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน  2566  เปนตนไป มีกำหนด ๓๐ วัน โดยกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ในวันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕66 เวลา 10.3๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย นั้น  

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ีสนใจเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ตำบลดอนเจดีย ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕66 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรญั) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ครั้งท่ี 1 

อาศัยอำนาจตามความนัยขอ 33 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2565 กำหนดใหสภาทองถิ่นปดประกาศ
รายงานการประชุมท่ีสภามีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย 

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดียจึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 29 พฤศจกิายน  2566  ตามระเบียบดังกลาว 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  29 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕67 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 10.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายธีรวัฒน ผลจรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นายณวุฒ ิ  แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นายนิพนธ         วีระวงษ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นางสาวสวนีย         ฉัตรเมธ ี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
10. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
11. นายสุเทพ         เวชวิฐาน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
12. นายเอ้ืออังกูร คงธนานนัท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
13. นายจตุรงค อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
                  1.   นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
 2. นายวุฒิชัย เขียวหวาน   รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
                  3.    นายสรร วีระวงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
 4.   นายเรวัต ิ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
 5. นางจินตนา ศรีนิเวศน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 5.   นางภัทรารัตน แสงภู   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล/ 
        รกท. ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 6. นางสาวณัฐกานต รุงพันธุ   ผูอำนวยการกองคลัง 
 10. นางอรทัย  เอมโอษฐ นิติกรชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 
เม่ือถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี

สี่ ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 ในวันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  
เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย นายจตุรงค         
อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เขานั่งประจำท่ี ตรวจนับครบองคประชุม โอกาสนี้ขอเรียนเชิญทานประธานสภา
เทศบาลฯ ไดจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุม           
สภาเทศบาลฯ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ สวัสดีทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการ และ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เจาหนาท่ีทุกทาน วันนี้ เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี 1 

ประจำป พ.ศ. ๒๕66 วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา ๑0.3๐ น.         
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ระเบียบวาระท่ี ๑  

 เรื่องท่ี 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงคณะกรรมการติดตามฯ ไดดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป พ.ศ. 2566 เรียบรอยแลว 
ฝายเลขาฯ ไดเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือใหสภา
เทศบาลฯ  ไดทราบผล รายละเอียดตามเอกสารท่ี ทุกท านไดรับ  หากมี       
สมาชิกสภาฯทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติม เชิญสอบถามฝายเลขาฯ ไดครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย    
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 วันจันทรท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2566 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  

นางดวงสมร  ศรีหมากสุก   เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางดวงสมร ศรีหมากสุก ไมมี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ

สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2566 ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผานมาอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติในท่ีประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาลทาน

ใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2566 
โปรดยกมือข้ึน  

ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
จำนวน 11 เสียง  

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
  

7.นาง... 
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 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายจตุรงค  อินทรพรหม  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูบริหาร และ 
เลขานุการสภาฯ หัวหนาสวนราชการ กอนเขาระเบียบวาระท่ี 3 ฝายเลขานุการสภาฯ ขออนุญาต

แกไขเอกสารการประชุมสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2 จากการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ  
ประเภท “ครุภัณฑสำนักงาน” เปนประเภท “ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส” ญัตติท่ี 3.3 จาก“โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานเคหะและ
ชุมชน” เปนโดย“โอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานสาธารณสุข” ญัตติท่ี 3.5 จาก 
“โดยโอนเพ่ิมงานกอสราง” เปน“โดยโอนเพ่ิมงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา”  ซ่ึงฝายเลขานุการสภาฯไดนำเอกสารใหกับสมาชิก
สภาฯเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     3.1ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจาย   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน  คา
ครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)    

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ            ระเบียบวาระท่ี 3.1 ญัตติผูบริหารเทศบาลฯ เรื่อง การขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)  เชิญฝายบริหาร 

นายสรร  วีระวงษ                เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ               ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ดังนี้  

 โอนลด 
   โดยโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ จำนวน 4,783,680 บาท เบิกจาย จำนวน 
731,302 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 4,052,372 บาท โอนลด
งบประมาณครั้งนี้ จำนวน  8,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
จำนวน 4,044,378 บาท  

  รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  8,000 บาท 
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  โอนเพ่ิม 

 โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  มาตั้งเปนรายการ
ใหม  
 งานบริหาร ท่ัวไป  งบลงทุน   ค าครุภัณ ฑ   ประเภท ครุภัณ ฑ
คอม พิ ว เตอรห รื อ อิ เล็ กท รอนิ กส  เพ่ื อจ าย เป นค าจั ด ซ้ื อ เครื่ อ ง พิ มพ  
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copire และ Scanner 
ภายในเครื่อง เดียวกัน 
 2.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
 3.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
 4.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 5.มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
  7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ

600 x 1,200 dpi 
  8.มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

     9.สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
     10.สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
     11.สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

     12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไม
นอยกวา 1 ชอง  
 13 .มีช องเชื่ อมตอระบบเครือข าย  (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรอืดีกวา จำนวนไมนอยกวา1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครอืขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 

    14.มีถาดใสกระดาษไดรวมกันมีนอยกวา 100 แผน 
      15.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได 
 -จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร 

                                รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 8,000  บาท  
    หลักการ 

 เทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
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 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน     
   เหตุผล 
 เนื่องจากเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ของสำนักปลัดฯท่ีใชสำหรับพิมพสีไมมีใชปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหมีเครื่องพิมพสีสำหรับการปฏิบัติงานในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และมีประสิทธิภาพ แตดวยไมไดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว 
จึงเห็นควรโอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม 
 จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะอภิปรายหรือมีขอซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ              หรือไมหากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ

โอนเงิน งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือข้ึนครับ                       

ท่ีประชุม            มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 11 เสียง 

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสโุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 3.2 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน  คา
ครภุัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
สำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

/นาย... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ตอไปเปน ขอ 3.2 ญัตติผูบริหารเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน  คา

ครุภณัฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
สำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) เชิญฝาย
บริหารครับ 

นายสรร  วีระวงษ                เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ               ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ       
พ.ศ. 2567 ดังนี้  

 โอนลด 
     โดยโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณจำนวน 4,783,680 บาท ใชไป จำนวน 
731,302 บาท โอนลดจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้ ง ถั งห มึกพิมพ  (Ink Tank Printer) จำนวน  8 ,000  บาท คงเหลือ
งบประมาณ จำนวน 4,044,378 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้  จำนวน 
5,700 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จำนวน 4,038,678 บาท   

  รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  5,700 บาท 
โอนเพ่ิม 

 โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  มาตั้งเปนรายการ
ใหม  
 งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

 2.สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 -จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  

                              รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 5,700  บาท    
                  หลักการ 
 เทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลกัษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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    เหตุผล 
  เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟาของสำนักปลัดฯท่ีใชงานชำรุดไมสามารถ
ซอมแซมได จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือเครี่องสำรองไฟฟาใหมเพ่ือทดแทน
ของเดิม เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทำงานตอไดเม่ือเกิดไฟฟาดับหรือไฟ
ตก ไฟกระชาก และยืดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณ
เชื่อมตอตางๆไมใหเกิดผลเสียในระยะยาว แตดวยไมไดตั้งงบประมาณสำหรับ
จัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว จึงเห็นควรโอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม 
 จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป    

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท านใด จะอภิปรายหรือมีขอ ซักถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ             เพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ เรื่อง  
 ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบ

ลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม                มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน  คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 
kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 11 เสียง 

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    3. ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดทำกรงพักสัตวจรจัดช่ัวคราว จำนวน 2 

กรง  (กองสาธารณสุขฯ) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ตอไปเปน ขอ 3.3 ญัตติผูบริหารเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดทำกรงพักสัตวจรจัดชั่วคราว จำนวน 2 กรง  

(กองสาธารณสุขฯ) เชิญฝายบริหารครับ 

/นาย... 
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นายวุฒิชัย เขียวหวาน             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ               ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ดังนี้  

โอนลด 
     โดยโอนลดงบประมาณแผนงานสาธารสุข  

 งานบริหาร ท่ั วไป เก่ียว กับสาธารณ สุข  งบบุ คลากร   เงิน เดื อน       
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณ จำนวน 1,897,620 บาท เบิกจาย 
จำนวน 276,120 บาท โอนลดงบประมาณครั้งกอน จำนวน 175,000 บาท 
คงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,446,500 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้  
จำนวน  30,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จำนวน 1,416,500 
บาท  

    รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  30,000  บาท       
       โอนเพ่ิม 

 โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานสาธารณสุข มาตั้งเปนรายการใหม
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  คาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดทำกรงพักสัตวจรจัดชั่วคราว จำนวน 2 กรง 
ขนาด 110x160x160 เซนติเมตร โดยโอนเพ่ิมงบประมาณครั้งนี้ จำนวน 
30,000 บาท   

                              รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 30,000 บาท  
              หลักการ 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน     
  เหตุผล 
 เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จะดำเนินโครงการจัดทำ
กรงพักสัตวจรจัดชั่วคราว เพ่ือใหมีกรงพักสัตวท่ีเหมาะสมตอการใชงาน เปนการ
แกปญหาสุนัขจรจัดท่ีสรางความเดือดรอนรำคาญ รวมถึงเปนการควบคุมและ
ปองกันโรคพาหะสุนัขจรจัด แตดวยไมไดตั้งงบประมาณ จึงเห็นควรโอน
งบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม  
 จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท านใด จะอภิปรายหรือมีขอ ซักถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ             เพ่ิมเติม เชิญ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชกิสภาเทศบาลฯ ครับ 
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นายณรงค  ธรรมเนียม             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กระผมนายณรงค  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธรรมเนียม  ขอสอบถามเรื่องขนาดของกรงพักสัตววามีความกวางยาวสูงเทาไหร 

ถาหากกวางประมาณเมตรกวาๆจะนำสุนัขมาควบคุมไดจำนวนไมก่ีตัว และราคา
กรงละ 15,000 บาท จะเปนการใชงบประมาณท่ีเยอะไป ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ      ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องขนาดกรงพักสตัว เชิญ นางจินตนา  ศรีนิเวศน  ครับ 
นางจนิตนา ศรนีิเวศน             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจินตนา ศรีนิเวศน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขอเรียนวา กรงพักสัตวท่ีไดเสนอญัตติเปนการ

ถอดแบบจากปศุสัตวอำเภอซ่ึงการจัดทำจะเปนลักษณะนำกรงข้ึนบนกระบะของ
รถกระบะ ทีกรงมีขนาดเล็กเพราะใชในการเคลื่อนยายมีลอ ซ่ึงไดถอดรูปแบบมา
จากกรงท่ีเคยทำภารกิจบริเวณวัดดอนเจดียมากอน ในสวนท่ีราคาสูงเกิดจากการ
ออกแบบซ่ึงมีหลังคามีกรงเหล็กลวดท้ังสี่ดาน ซ่ึงในโครงการนี้จะเปนการกักสัตว
จรจัดเปนการชั่วคราว เทศบาลฯไดรวมกับปศุสัตวจังหวัดและคนดูแลในการ
ควบคุมสุนัขจรจัดโดยการทำหมัน ฉีดวัคซีน ใชในกรณีท่ีสัตวเกเร กอปญหาจะนำ
สัตวตัวนั้นมากักไวและหาบานใหมให ในการดำเนินการนี้ไมไดจะนำสัตวมาไว
ดูแลควบคุมตลอดและเปนการควบคุมชั่วคราวเทานั้น ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท านใด จะอภิปรายหรือมีขอ ซักถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ             เพ่ิมเติมหรือไม เชิญ นายณรงค ธรรมเนียม ครับ 
นายณรงค  ธรรมเนียม             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กระผมนายณรงค 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      ธรรมเนียม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ การนำสุนัขมาอยูรวมกันหลายตัวชั่วโมงหรือ

สองชั่วโมงอาจจะพอได แตถาหลายๆชั่วโมงอาจจะเปนปญหา อยากทราบวา
สถานท่ีท่ีจะนำสุนัขไปพักไวมีหรือไม ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถาม      
ประธานสภาเทศบาลฯ         มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะอภิปรายหรือมีขอซักถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญ 

นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย ครับ           
นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ขออธบิาย 
นายกเทศมนตรีฯ ในภาพรวม ปญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯตอนนี้มีคือ 1.เทศบาลฯไมมีท่ีพัก

สัตว  2. ไมมีปศุสัตว ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือสุนัขจรจัดจะรวมกันเปนกลุมซ่ึงเปนการ
พูดถึงภาพรวมไมไดแยกวามีการเลี้ยงตัวสองตัว และในเขตเทศบาลฯมีการจับตัว
กันเปนกลุมมีบุคคลใหอาหาร ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะนี้คือมีขาวกินมีคนเลี้ยง แต
เวลาไปกอความรำคาญ ไปทำรายคนเจาของจะไมปรากฏตัว สุนัขพวกนี้จะ
กลายเปนสุนัขจรจัด หากไดรับแจงเทศบาลฯไปดำเนินการรวมกับปศุสัตวและ
ปลัดอำเภอดอนเจดีย แลวนำสุนัขไปปลอยในท่ีหางไกล คนดูแลก็มาตามหาสุนัข
แจงความดำเนินคดีกับผูท่ีดำเนินการเหลานี้ซ่ึงเปนปญหาท่ีแกไขมาตลอดและยัง
แกไขไมได กฎหมายท่ีมีจะมีเพียงสั่งการใหดำเนินการแตไมไดถามวาเทศบาลฯ
พรอมดำเนินการไหมซ่ึงจะเปนปญหาท่ีวนเวียนอยูเรื่อยๆจนเจอปญหาท่ีจะถูก
ดำเนินคดี ตั้งแตนายกเทศมนตรีฯ,ปลัดเทศบาลฯ,ปศุสัตวอำเภอ,ผูอำนวยการ   
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 กองสาธารณสุขฯหากเราไมมีมาตรการดำเนินการท่ีถูกตองไมทารุณสัตวโดยการ

ใชการเจรจาพูดคุย ทำใหไมไดโดยดำเนินคดี ขอเลาคราวๆ จนเปนท่ีมาท่ีไปท่ีให
ผม ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตองดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปน
รูปธรรม คิดจะทำท่ีพักสัตวบริเวณบอขยะดูแลวก็ดูจะลำบากใชงบประมาณ
คอนขางสูง ผอ.กองสาธารณสุขฯจึงไดเสนอโดยการทำหมันและใหอยูในท่ีท่ีควร
อยูพรอมทำความเขาใจตกลงกับผูดูแล ถามีสุนัขจรจัดตัวไหนท่ีเกเรอาจจะตัวสอง
ตัวเราจะนำไปปลอยในท่ีท่ีควรอยู โดยนำใสกรงพักสัตวชั่วคราวนี้ ทำหมัน ฉีด
วัคซีน จนกวามันจะหายดี แลวคอยนำไปปลอย ท่ีกลาวมานี้เปนสิ่งท่ีทำขอตกลง
กับผูท่ีดูแลใหอาหารสัตวเหลานี้อยู ซ่ึงท่ีกำหนดไวคือสองกรง แตหากมีสัตวจรจัด
จำนวนมากอาจจะตองยืมกรงจากปศุสัตวหรือบุคคลท่ีมีกรงสัตวเอามากักขังไวท่ี
เทศบาลฯในระยะเวลาสั้นๆ เจ็ดวันสิบหาวัน ใหแผลท่ีทำหมันหายดีคอยไปปลอย 
หากมีมากวานั้น เทศบาลฯมีแผนดำเนินการรวมกับปศุสัตวซ่ึงตอนนี้มีสัตวแพทย
ประจำอำเภอจะทำหมันหมาจรจัดท้ังหมดในเขตเทศบาลฯซ่ึงจำนวนท้ังหมดหรือ
ดำเนินการไปแลวจำนวนก่ีตัวผมจะแจงอีกที ตอนนี้ดำเนินการบริเวณวัด      
ดอนเจดีย หากเราไมเขาไปดูเราก็จะไมรูวาถูกแบงเปนสองฝงคือฝงวังเกษม กับ
ฝงวัด สุนัขแตละตัวจับยากมากและตองพูดคุยกับคนดูแลคนใหอาหาร ซ่ึงเราก็
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการดำเนินการทำหมันใหสุนัขเปนไปไดงายข้ึน 
ตางจากท่ีไมไดดำเนินการลักษณะนี้ ซ่ึงตอนไปจับสุนัขท่ีบริเวณ ทีโอที ท่ีเปน
ประเด็นท่ีนำยาสลบไปไลฉีด ไลฉีดไมไดก็ตองใชปนยิงลูกดอกยาสลบ ซ่ึงเปนภาพ
ท่ีสุมเสี่ยงกับการโดนรองเรียน ท่ีเลาใหฟงท้ังหมด เผื่อวันตอไปมีปญหาเรื่องสุนัข
จรจัดอีก สวนเรื่องกรงพักสัตวสองกรงนี้ไดสอบถามไปยังกองชางท่ีไดดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุกรงมีหกดานซ่ึงไมไดมีแคสี่ดานจะเปนกวางคุณยาวคุณสูง คือ
ดานกวางสองดาน ดานยาวสองดาน ดานสูงสองดาน ท้ังหมดหกดานใชเนื้อเหล็ก
เทาไหรคำนวนตามราคามาตรฐาน กรอบเหล็กประตูบานพับกลอนประตูลอใช
เทาไหรแลวนำมาประกอบเปนรูปกรงและกรงนี้เปนราคาเทาไหรเม่ือนำทุกอยาง
มาคำนวนและประกอบบวกคาแรงคาวัสดุคาดำเนินการบวกกำไรใหดวยซ่ึง
เปนไปตามระเบียบพัสดุทางราชการสวนราคาจัดทำอาจจะตองคุยกับผูรับจาง
ใหมอาจจะราคาเทากับท่ีเสนอหรืออาจจะนอยกวา อีกประเด็นในเรื่องจัดซ้ือนี้
บางครั้งใชราคาตลาดหมายความวาซ้ือมาแบบกรงสำเร็จท่ีเขาจัดทำแลวในขนาด
เทานี้ราคานี้ ซ่ึงท่ีเราทำคือการเอาราคากรงสำเร็จมาเปรียบเทียบหลายๆครั้งท่ี
เราดำเนินการเราไมสามารถท่ีจะจัดซ้ือแบบสำเร็จได เชนเราตั้งราคาไว 12,000 
บาท เราไมสามารถจัดซ้ือกรงสำเร็จไดเนื่องจากราคานี้เปนราคาเฉพาะท่ีซ้ือวัสดุ
อุปกรณมายังไมไดบวกกำไรบวกคาดำเนินการบวกคาภาษีเพราะการขายให
หนวยงานรัฐตองบวกคาภาษีจึงขอเรียนใหทราบตามประเด็นตางๆเหลานี้ หาก
สมาชิกสภาฯมีขอสงสัยเพ่ิมเติมจะอธิบายในชวงถัดไป และหากมีขอมูลเรื่องสุนัข
จรจัดก็ขอใหแจงมาได ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     ขอบคุณนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯมีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ             เทศบาลฯ ทานใด เพ่ิมเติมหรือไม  เชิญ นางจินตนา  ศรีนิเวศน 
 
 

/นาง... 
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นางจนิตนา ศรนีิเวศน             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจินตนา ศรีนิเวศน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขอเพ่ิมเติมในสวนการสำรวจนายวรพงษ       

เอ่ียมสอาด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ไดสรางโปรแกรมการสงขอมูลได
รวมกับผูดูแลสุนัขจรจัด เปนการสำรวจโดยการสงโปรแกรมแลวใหผูดูแล
ถายภาพสงและนำเขาขอมูล ขอมูลจะลิงคมายังเทศบาลฯ จากการสำรวจเวลานี้
ไดแบงเปนกลุมๆ ในสวนกลุมท่ีอยูวัดดอนเจดียท้ังสองฝง มีประมาณท้ังหมดสี่สิบ
ตัว ในเรื่องการทำหมันดำเนินการแลวสองครั้ง จะมีตัวเมีย 14 ตัว  ตัวผู 10 ตัว 
รวมท้ังหมด 24 ตัว ในสวนท่ีเหลือจะเปนสุนัขท่ีอายุมากและอายุยังนอยอยู และ
สวนใหญท่ีวัดไดทำครอบคลุมท้ังหมดแลว ในชวงเดือนธันวาคมไดพูดคุยกับ   
สัตวแพทยจะดำเนินการบริเวณหนาองคพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย สถานี
ตำรวจ และโรงพยาบาล ในเรื่องนี้หากไมไดรับความรวมมือกับผูดูแลเราจะไม
สามารถดำเนินการไดเลย เพราะแตละแหงไมไดมีผูนำอาหารหรือท่ีเรียกวาแม
เลี้ยงสุนัขแบบนี้ เทศบาลฯเราเปนแหงแรกๆท่ีไดดำเนินการลักษณะนี้สุนัขท่ี
อาศัยท่ีวัดดอนเจดียไดมีการจัดทำสัญลักษณไว และการดำเนินการดังกลาวนี้เปน
เรื่องของการลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในทางทฤษฎีหากเราทำหมันไดมาก
เทาไหรจำนวนประชากรก็จะลด แตเราก็ยังไมสามารถควบคุมบุคคลท่ีนำสุนัขมา
ปลอยไดและเปนเรื่องท่ีควบคุมไดยาก ซ่ึงการดำเนินการนี้ใชเวลาพอสมควรกวา
จะดำเนินการไดเต็มพ้ืนท่ีเพราะในสวนของผูดูแลมีงานประจำของเขาเนื่องจาก
การสำรวจเราตองอาศัยเขาเปนหลัก ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     ขอบคุณนางจินตนา  ศรีนิเวศน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ท่ีไดชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาลฯ             เพ่ิมเติม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะอภิปรายหรือมีขอซักถาม เพ่ิมเติม

หรือไม หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเหน็ชอบ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดทำกรงพักสัตวจรจัดชั่วคราว จำนวน 
2 กรง  (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน โครงการจัดทำกรงพักสัตวจรจัดชั่วคราว จำนวน 2 กรง  
(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 11 เสียง 

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

4.ญัตติ... 
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    4. ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัด
หญาแบบขอแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ    ตอไปเปน ขอ 3.4 ญัตติผูบริหารเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) เชิญฝายบริหารครับ 

นายวุฒิชัย เขียวหวาน            เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ              ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ดังนี้  

 โอนลด 
    โดยโอนลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  

 งานสวนสาธารณะ งบลงทุน  คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง งบประมาณ จำนวน 9,500 บาท ยังไมมีการ
เบิกจาย โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน  9,500 บาท  ไมเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด  

    รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  9,500  บาท     
        โอนเพ่ิม 

 โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน มาตั้งเปนรายการใหม
 งานสวนสาธารณะ งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑงานบาน
งานครัว จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

   1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
  2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
   3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
   4.พรอมใบมีด 
   -เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570) หนาท่ี 
69 ลำดับท่ี 91   

                                รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 9,500  บาท                             
                               หลักการ 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

/เหตุ... 
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     เหตุผล 

 เนื่องจากกองชางไดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง โดยไดตั้งงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร และพบวาไดตั้งครุภัณฑ
ผิดประเภท ซ่ึงท่ีถูกตองคือ ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือใหการต้ัง
งบประมาณรายจายถูกตอง จึงเห็นควรโอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม  
 จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ       มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท านใด จะอภิปรายหรือมีขอ ซักถาม            
ประธานสภาเทศบาลฯ              เพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ เรื่อง  

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2567        
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัด
หญาแบบขอแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) จำนวน 11 เสียง 

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    5. ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คา

ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจายเปนคา

จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ญัตติขอ 3.5 ญัตติผูบริหารเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) เชิญฝายบริหารครับ 

 
 

/นาย... 
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นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย            เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ              ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ดังนี้  

 โอนลด  
      โดยโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ จำนวน 
1,607,220 บาท เบิกจาย จำนวน 89,460 บาท คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 1,517,760 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน  8,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จำนวน 1,509,760 บาท  

    รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  8,000  บาท 
        โอนเพ่ิม 

 โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  มาตั้งเปน
รายการใหม     
 งานกอสราง งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copire และ Scanner 
ภายในเครื่อง เดียวกัน 
 2.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

   3.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
  
 4.มีความเร็วในกาพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 5.มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
 7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi 

  8.มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     9.สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
     10.สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
     11.สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

     12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไม
นอยกวา 1 ชอง  
  

13.มีชอง... 
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     13 .มีช องเชื่ อมตอระบบเครือข าย  (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 

    14.มีถาดใสกระดาษไดรวมกันมีนอยกวา 100 แผน 
 15.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
 -จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร 

     รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 8,000  บาท 
                                                          หลักการ 
   เทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 
 เนื่องจากกองชางไมมีเครื่องพิมพ ท่ีใชในการพิมพภาพ ประกอบ
รายงานชางเก่ียวกับงานกอสรางตางๆ จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือเครื่องพิมพ  
Multifunction เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคและมี
ประสิทธิภาพ แตดวยไมไดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว จึงเห็น
ควรโอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม  
 จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ       มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท านใด จะอภิปรายหรือมีขอ ซักถาม            
ประธานสภาเทศบาลฯ              เพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ เรื่อง  

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ . 2567        
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจาย
เปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองชาง) จำนวน 11 เสียง 

 1.นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 2.นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3.นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
  
 

4.นาง... 
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 4.นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5.นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6.นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7.นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8.นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9.นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10.นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
 11.นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายจตุรงค  อินทรพรหม             ขออนุญาตท่ีประชุม กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ฝายเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  ขอแกไขเอกสารระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากประเภท “ครุภัณฑการเกษตร” เปน
ประเภท “ครภุัณฑงานบานงานครัว” ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔           เรื่องอ่ืนๆ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ                          ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานท่ีผานมาของฝายบริหาร ขอเชิญ 

นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลฯ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม             ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯรวมงานของเทศบาลฯ ดังนี้  
ปลัดเทศบาลฯ   1.การจัดงานกีฬาสัมพันธรวมพลังสรางสุขภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ระหวางวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานกีฬา
ดานขางพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือบริเวณหนาท่ีวาการ
อำเภอดอนเจดีย เริ่มงานวันท่ี 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เดินขบวน
พาเหรดนักกีฬา เวลา 14.00 – 16.00 น.จะดำเนินการแขงขันจนถึงวันท่ี 17 
ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. จะเปนพิธีปดการแขงขัน จึงขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขารวมพิธีเปดและพิธีปด กีฬามีสามประเภท คือ 
บาสเกตบอล วอลเลยบอล และเซปกตะกรอ สถานท่ีแขงขันกีฬาท้ังสามประเภท
คือท่ีหนาอำเภอดอนเจดียแหงเดียว 
 2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย ระหวาง
วันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2566 ณ อำเภอเคียงคาน จังหวัดเลย หากทานใด
ประสงคจะเขารวมใหสงแบบตอบรับมายังสำนักปลัดเทศบาล ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ            ขอบคุณ นายจตุรงค อินทรพรหม ปลัดเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม เชิญนายณรงค  ธรรมเนียม   

นายณรงค  ธรรมเนียม             เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายณรงค  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอแนะการดำเนินการจัดซุม ไมวาจะเปน

ซุมปใหม หรือซุมวันลอยกระทง ขอใหจัดแลวดูมีสีสันสดใส ซ่ึงตั้งวันข้ึนปใหมปท่ี
ผานมาแลวดูแลวสีไมสดใสแตก็ยังพอรับได แตในวันลอยกระทงปนี้มีประชาชน
ถามมาวาความสวยอยูตรงไหนชวงกอนเปดงานมีคนมาจัดซุมอยูสองคน ผานไป 
สามวันชอดอกไมท่ีติดไวประมาณสี่ถึงหาท่ีเหลือเพียงชอเดียวและท่ีรวงหลนลง 

 
 

/พ้ืน... 
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 พ้ืนก็ไมมีการมาเก็บงานใหเรียบรอย ซ่ึงดูแลวเหมือนดูกอหญากอแฝกแหงๆสีไม

สดใส งบประมาณเรามีเพียงพออยากจะใหจัดทำใหดูแลวสีสันสดใส สวนเรื่อง
ไฟฟาท่ีใชกับซุมตอปลั๊กไวแตมาดึงสายไฟของรานคารานขายอาหารมาใชเพราะตู
ท่ีเสียบปลั๊กคือตูของรานคารานขายอาหารจะมาใชก็ไมไดเพราะซุมดอกไมมา
เสียบกอนแลวไมกลาท่ีจะดึงออก หากชุดตกแตงซุมต้ังแตปใหมปท่ีแลว และวัน
ลอยกระทงปนี้เปนชุดเดียวกัน ผมอยากจะขอเสนอใหลองชุดใหมอาจจะดูสีสัน
สดใสข้ึน จึงขอเสนอแนะดังนี้ ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ            ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญ  นายสุทธิศักดิ์   ชัยธนทรัพย 

นายกเทศมนตรีฯ  
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย           เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ  ขออธิบายในภาพรวม ซ่ึงการทำงานเราทำกับคนหลากหลายความคิด แตขอรับ

ฟงในขอเสนอแนะทุกทาน ในการทำงานบางงานเราไมสามารถทำใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป สองป หรือสามปหรือสี่ป คือผมเขามาทำงานการเมืองหลายๆปเขา
มาพรอมกับหลายๆทาน ตอนเขามาใหมๆ ปญหาหรือความตองการของ
ประชาชนมากมายเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีเรามีอยูจึงเปนไปไมได ท่ีจะ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดหมด แตการทำงานของเราคือการ
เรียงลำดับความสำคัญความจำเปนในการทำงานหรือปญหาเรงดวนโดยไมแยกวา
ประชาชนจะอยู ในชุมชนไหนจะอยูนอกหรือในตลาด  เราจะเรียงลำดับ
ความสำคัญไมคำนึงถึงเขตการเลือกตั้งหรือพ้ืนท่ีความรับผิดชอบเปนของทานใด 
ในปจจุบันประชาคมครั้งลาสุดปญหาตางๆไดรับแกไขจนคลี่คลายตอบสนอง
ความตองการสนองความเดือดรอนของประชาชนจำนวนมากไมสามารถแจงเปน
เปอรเซ็นตไดแตถาเปรียบเทียบตามปญหาท่ีสะทอนมาเกินเกาสิบเปอรเซ็นตของ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดำเนินการ สิ่งท่ีผมตองการจะสื่อสารตอทานคือเราไมสามารถ
ทำในปเดียวใหสำเร็จไดหมายความวาเราตองดำเนินการไปเรื่อยๆแลวปญหา
ตางๆจะคลี่คลายไป ตัวอยางเชนเรื่องสุนัขจรจัดก็เชนเดียวกันเปนเรื่องท่ีพูดคุย
กันมานานวาจะดำเนินการอยางไรแตเราก็ไมไดดำเนินการใดๆเพราะไมมีชองทาง
ในการดำเนินการ แตในวันนี้มีชองทางทำใหเริ่มนับหนึ่งและเปนแนวโนมท่ีดีใน
การแกไขปญหาในเรื่องนี้ตอไป เรื่องฝาทอเรื่องไฟผมเองจะไมขอกลาวถึงถาเปน
เรื่องไฟคิดวานาจะเปนพันๆดวงหากไฟดับดวงสองดวงก็ไปแกไขใหไดไมเกินวัน
สองวันแตหากมีเรื่องท่ีใชเวลาจริงๆเชน เรื่องของหมอแปลงไฟฟาเสียบริเวณบอ
บำบัดน้ำเสีย บานพักตำรวจ จะตองใชเวลาในการสั่งซ้ือหมอแปลงไฟฟาและรอ
เวลาในการโอนเงินงบประมาณ สวนเรื่องฝาทอเทศบาลเองไมมีท่ีจะไมไดเปลี่ยน
ใหทันที จะดูเรื่องความจำเปนเรงดวนกอนถารอไดก็จะรวบรวมดำเนินการใน
คราวเดียว ท่ีนำเรียนไปดังกลาวปญหาเรื่องโครงสรางหลักๆอาจจะไมมีแลวเรา
ตองมาเปลี่ยนมุมมองปญหาเรื่องเล็กๆนี้ใหปลัดเทศบาลรับทราบจะตองเปลี่ยนวธิี
คิดในการซอมแซมฝาทอใหดำเนินการเปนปงบประมาณ เพราะงบประมาณเรา   
มีไมเยอะพอจะมาซอมแซมทีละฝาสองฝา เราควรจะรวบรวมแลวดำเนินการ
คราวเดียวเนื่องจากงบประมาณจะตองนำไปใชในสวนอ่ืนดวยทำรายละเอียดให 
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มากข้ึน ใหมีคุณภาพมากข้ึน เชนงานกีฬาไมไดดำเนินการงานนานมากแลวและ
จะดำเนินการในเดือนหนานี้ซ่ึงผมเองไมไดมีความรูดานกีฬาก็ไดความคิดเห็นจาก
เลขานุการฯ  นายเรวัติ เขียวระยับ ท่ีสนใจกีฬาและผลักดันใหเกิดการแขงขัน
กีฬาข้ึน ในชวงเวลาประมาณ 20.00 น. ผมเองไปชมการเลนกีฬาท่ีสนามซ่ึง
พบวามีผูมาใชสนามจำนวนมาก ซ่ึงอาจจะเปนอีกโครงการท่ีเปนการดำเนินการ
เชิงคุณภาพและอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลฯดูแลสนับสนุน และอีกหลายๆ
โครงการท่ีเชิงคุณภาพ เชนท่ีจัดงานลอยกระทง ปใหม สงกรานต ตอไปอาจจะ
เปนการดำเนินโครงการท่ีใหญข้ึน เพ่ิมรายละเอียดใหเยอะข้ึน แตการจัดงานก็จะ
เปนความหลากหลายของแตละบคุคลเปนมุมมองท่ีบางคนบอกแปลกตา เชนการ
จัดซุมลักษณะนี้ผมเองเห็นหลายๆท่ี หรือหลายๆคาเฟ หรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
เขาจัดในปนี้เปนรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนหญาแหงๆดอกไมสีเทาๆทำใหรูสึกเปน
บรรยากาศอากาศหนาวซ่ึงก็เปนเรื่องหลากหลายทางความคิดมีท้ังติมีท้ังชม ก็รับ
ไวพิจารณาและจัดหมุนเวียนกันไปในแตละปหลายๆรูปแบบ และอยากขอให
สมาชิกสภาเทศบาลฯไดเขาใจนำไปอธิบายในสวนท่ีบุคคลอ่ืนไมเขาใจ และใน
หลายๆปเทศบาลฯก็จัดแตกตางกันไปใหเขาไดกับคนทุกวัยใหมากท่ีสุด แตปใหม
อาจจะเปนรูปแบบท่ีสดใสมากข้ึนและใหเปนเรื่องของความสนุกสนานในการ
ตอนรับปใหม ขอฝากเรื่องนี้ใหผูรับผิดชอบไปศึกษาในเรื่องนี้ดวย สิ่งท่ีอยากจะ
เนนย้ำคือเราเขามาทำงานเพ่ือสวนรวมอะไรท่ีเปนประโยนชนจะดำเนินการ 
เสนทางการเดินทางในการทำงานไมวันสิ้นสุด ถาหากเราไมเดินก็ไปไมถึงหาก
หยุดเดินปญหาก็รอเราเพ่ิมข้ึนและในวันนี้เรามาอยูท่ีจุดเราเดินตามปญหาไดเร็ว
ข้ึนเพราะระหวางทางท่ีผานมาเราไดแกไขปญหาจุดใหญไดคอนขางมาก แตยัง
เหลือบางจุดท่ีแกไมไดแตแกดีข้ึน อยากขอใหชวยกันทำงานยึดความตองการของ
ประชาชนเปนหลัก ขอนำเรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯดังนี้ ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมี ขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  14.00  น. 

ลงชื่อ           ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
   (นางอรทัย  เอมโอษฐ) 

       นิติกรชำนาญการ  

ลงชื่อ  เลขานุการฯ/ผูตรวจทาน 
     (นายจตุรงค  อินทรพรหม) 

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
ถูกตองเรียบรอยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางดวงสมร ศรีหมากสุก) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

    ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางภาวิณี  นลิรักษา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล 

     ลงชื่อ      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวสวนีย  ฉัตรเมธี) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 

       สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี 
ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566  

เม่ือวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ. 2567 

 ลงชื่อ 
    (นายธีรวัฒน  ผลจรัญ) 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

๒๙ กมุภาพนัธ์
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